



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

สื่อแนะนำ : นสพ. แนวหน้า

- กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ ดร.ซีบีดี (Dr.CBD) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการผลิตศึกษา วิจัย การแปรรูป การสกัด การตรวจวิเคราะห์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาจากสมุนไพร รวมทั้งกัญชา กัญชง กระถ่อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สื่อแนะนำ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)

- นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 13 กันยายน โดยมีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ซึ่งมีคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) วิสามัญฯ ที่มีนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ภท. เป็นประธาน กมธ.พิจารณาแล้วมีความเห็นไม่มั่นใจร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะพิจารณาวาระสองและวาระสามได้ในสมัยประชุมนี้หรือไม่ เพราะสมัยประชุมครบกำหนดวันที่ 18 กันยายนนี้ เนื่องจากมีเนื้อหาที่ กมธ.แก้ไขจำนวน 21 มาตรา และเพิ่มขึ้นใหม่ 65 มาตรา ดังนั้น ต้องมีการลงมติกว่า 100 ครั้ง แม้จะเข้าสู่การพิจารณาได้ก็อาจไม่แล้วเสร็จ และต้องยกไปพิจารณาต่อในสมัยประชุมครั้งถัดไปในเดือนพฤศจิกายน

บทความ

สื่อแนะนำ : นสพ.มติชน คอลัมน์ จอดป้ายประชาชน

- กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจอนาคตไทยที่ดีคู่มากับกัญชา ตลาดโลกมีแนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และคาดว่าภายในปี 2570 จะมีมูลค่าประมาณ 5.58 แสนล้านบาท ก.อุตสาหกรรมจึงจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ หวังไทยเป็นศูนย์กลางพืชกัญชงเชิงอุตสาหกรรมแห่งอาเซียนภายใน 5 ปี เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกร



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 13 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 619 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,668,863 ราย เสียชีวิต 10 ราย เสียชีวิตสะสม 32,564 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,827 ราย รักษาหายสะสม 4,626,034 ราย ยังรักษาอยู่ 10,265 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 614,225,824 (+62,584) ราย 6,517,874 (+76) ราย รักษาหาย 593,140,408 (+143,148) ราย


ประเด็นสำคัญ

1. ยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่แนะนำ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชน, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, newtv hfocus, sonhditalk)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีนักวิชาการหลายคนแสดงความเห็นถึงงานวิจัยในต่างประเทศการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ไม่ช่วยลดความรุนแรงและไม่แนะนำให้ใช้ เสนอให้ถอดออกจากแนวทางการรักษาในไทย ว่า สธ. มีคณะกรรมการวิชาการด้านการใช้ยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ออกแนวทางการใช้ยาตามหลักวิชาการด้านการแพทย์ ยืนยันว่าการรักษาโดยยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ มีหลักวิชาการและการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ยินดีรับทุกความเห็น โดยเฉพาะที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ แนวทางรักษาผู้ป่วยโควิดของไทยมีผู้เชี่ยวชาญที่กรมฯ ได้เชิญมา เช่น คณะแพทย์ที่เกี่ยวข้อง สมาคมโรคติดเชื้อ สมาคมออร์เวซซ์ มีข้อมูลวิชาการ รพ.ศิริราช ทำไว้ ส่วนข้อมูลจากต่างประเทศที่สรุปมานั้นมีวิธีศึกษาต่างกัน ซึ่งเป็นการให้ผู้ป่วยประเมินเอง มีความหลากหลายของผู้ป่วย และให้ยาช้า แต่ประเทศไทยใช้บุคลากรแพทย์ประเมิน ทำการศึกษาในกลุ่มที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ใน 24 ชั่วโมงแรกกับกลุ่มไม่ได้รับ ดังนั้น วิธีการวัดผลจึงต่างกัน ผลการศึกษาการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ของไทยพบว่า แม้ไม่ได้ช่วยลดความรุนแรงของโรคหรือลดจำนวนไวรัส แต่การใช้ในกลุ่มผู้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงและมีอาการ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>น้อย ๆ อาการหายเร็วขึ้น เปรียบเทียบกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดที่สามารถใช้ยาแก้ไข้ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัส</p> <p>2. วัคซีนโควิดสำหรับเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, hfocus, isaranews)</p> <p>- ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เตรียมประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึงน้อยกว่า 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการฉีด ขนาดวัคซีน และความจำเป็น เนื่องจากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี เมื่อติดเชื้อโควิดจะมีอัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตสูงกว่าเด็กโต แม้อาจไม่สูงมาก แต่ถือเป็นตัวเลขที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ และแม่ที่ไม่เคยป่วยโควิดมาก่อน ส่งผลให้เด็กที่คลอดไม่ได้มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ขณะนี้มีส่วนหนึ่งยังกังวลว่าควรนำบุตรหลานไปฉีดวัคซีนหรือไม่ ข้อเท็จจริงคือต้องพาไปฉีดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน ยืนยันว่าวัคซีน mRNA แทบไม่มีผลข้างเคียงอะไร มีเพียงปวดเมื่อย เป็นไข้</p> <p>3. ร้องเรียนค่าบริการผู้ป่วยโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร</p> <p>- จนท.สาธารณสุข พยาบาลสาขาชีพ รพ.สต. ภายใน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 25 แห่ง เรียกร้องและยื่นหนังสือต่อ ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 และฝากถึงนายไพฑูริย์ วงศ์วิรุณกุล นอภ.สองพี่น้อง ให้ช่วยติดตามค่าบริการผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งแต่เดือน ต.ค.64 ถึงปัจจุบัน ที่ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ไม่โอนจ่ายค่าอาหาร ค่าเวรยาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม 12 ล้านบาท รวมถึงเรียกร้องต่อผู้บริหาร ก.สาธารณสุขให้มาช่วยเหลือเรื่องดังกล่าว</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สธ. คว่ำรางวัลเลิศรัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thaigov)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรับรางวัลพิเศษ “สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด” ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด 19 จำนวน 11 รางวัล โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. รับรางวัลจากผลงาน “หมอมพร้อม แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เพื่อทุกคนบนแผ่นดินไทย” และมีหน่วยงานในสังกัดฯ ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ได้แก่ กรมควบคุมโรค, รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมสุขภาพจิต, รางวัลพิเศษ สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมบริการ ได้แก่ รพ.ระยอง, ประเภทพัฒนาบริการ ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย และประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานได้รับรางวัลระดับดี รวม 21 รางวัล, รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 6 รางวัล, รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี 3 รางวัล และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 10 รางวัล รวมทั้งหมด 52 รางวัล</p>	
<p>เปิดอาคาร รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus ,thaigov ,mgronline)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ พร้อมด้วย นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี ร่วมพิธีเปิดให้บริการ รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) พร้อมติดตามการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มะเร็งรักษาทุกที่ และระบบบริการผู้ป่วยนอก (RJ Smart OPD) ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง แผนกผู้ป่วยนอกที่ทันสมัย ใช้ระบบสารสนเทศการบริการ (SMART Hospital) ครบทุกสาขา นอกจากนี้ ยังมีห้องผ่าตัด 4 ห้อง รองรับเทคโนโลยีผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) มีระบบสนับสนุนบริการอื่นๆ เช่น ระบบห้องปฏิบัติการ ขณะที่แผนกผู้ป่วยใน ได้จัดสรรพื้นที่ให้โล่งโปร่ง ไม่แออัด และติดตั้งระบบอากาศให้อุณหภูมิเหมาะสมสำหรับการพักฟื้นและเกิดความสบายมากที่สุด มีห้องความดันลบ แยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายทางอากาศ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน</p>	
<p>สธ. คว่ำรางวัลเลิศรัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thailandplus</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อม นพ.มณฑิเรศ คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และภาคีเครือข่าย เปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ก้าวท้าใจในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ ร่วมกับการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มก้าวท้าใจมาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจประมาณ 4.8 ล้านคน และขยายผลไปทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่นที่ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ</p>	
<p>ก.ม. คุ้มครองโรคจากอาชีพ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยที่ประชุมคกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ มีมติเห็นชอบ อนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ใน 4 เรื่อง คือ 1.การตรวจสุขภาพของแรงงานนอกระบบ (ม.27) 2.การให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (ม. 7 (3)) 3.การกำหนดประเภท ขนาดและลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (ม.28) และ 4.การแจ้งและการรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างแรงงานนอกระบบ หรือการเฝ้าระวังสุขภาพของปชช.ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (ม.29) รวมทั้งเห็นชอบแก้ไขร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ ได้แก่ 1.การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีพเวชกรรม (ม.24 (1)) 2.การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.24 (2)) และ 3.การขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการฯ (ม.25 วรรค 3) จะเสนอให้ รมว.สธ.พิจารณาเห็นชอบต่อไป</p>	
<p>การพัฒนาทางด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, INN, changmainews, thailandplus) - นพ.สุรธรรมชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงนามร่วมกับนายชาคริต เทียบเฉียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการทดสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งส่งเสริมงานวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการเผยแพร่ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของปชช. ระยะเวลา 3 ปี อาทิ 1.การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์วิจัยการปนเปื้อนของสารเคมี กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในน้ำฝน 2.การเฝ้าระวังสาร THC และ CBD ในอาหารปรุงสำเร็จที่มีการใช้กัญชาเป็นส่วนผสม 3.การเฝ้าระวังความปลอดภัย ในอาหารริมบาทวิถี (Street food) 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการยกระดับทางห้องปฏิบัติการ และ 5.บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยจัดอบรมหลักสูตรสุขภาพอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย เป็นต้น</p>	
<p>พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Gnews - อย. เผยว่า พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดี – ลิเวอร์ริน คอมเพล็กซ์ ขายทางเฟซบุ๊กชื่อ “ดีลิเวอร์ริน Liver Detox” ระบุสรรพคุณฟันฟูดับ ขับสารพิษ อย่างเห็นผล ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เป็นข้อมูลลวง มีการโฆษณาแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และไม่ได้รับอนุญาตโฆษณา ตรวจสอบข้อมูลเลขาธิการพบว่ายกเลิกตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ สั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>	-
<p>ยุติปัญหาเอดส์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลห่วงใยวัยรุ่นเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคซิฟิลิสและหนองใน ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี โดยในปีงบประมาณ 2566 สปสช. เตรียมงบประมาณไว้สำหรับงานเอดส์ จำนวน 3,978 ล้านบาท สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทองหรือประชาชนกลุ่มเฉพาะ ตามที่คกก.สปสช.กำหนด ครอบคลุมการรักษาด้วยยาต้านไวรัส การตรวจชั้นสุรตทางห้องปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบบี</p>	-
<p>มาตรฐานและคุณภาพแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน - วิชาชีพแพทย์เป็นเรื่องความเป็นความตาย ก.การอุดมศึกษาฯและแพทยสภา ควรพิจารณาอนุมัติเปิดคณะแพทย์และหลักสูตรแพทย์โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ไม่ผลิตแพทย์ออกมามากเกินไปจนกระทบต่อปชช. ไม่ผลิตมากเกินไปจนสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ คำนึงถึงมาตรฐานที่ควรมีและบริบทระบบสุขภาพของไทย ให้มีความสำคัญกับกระบวนการผลิตแพทย์ ตั้งแต่การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษา จนกระทั่งจบการศึกษา ทั้งไม่ควรมองข้ามทุกประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น</p>	
<p>ปัญหาขาดแคลนโลหิต สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1 - ทุกครั้งที่เกิดวิกฤติขาดแคลนโลหิต ผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือดจะได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะเลือดมีความสำคัญมากในกระบวนการรักษา ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้จำนวนผู้บริจาคเลือดลดลง ส่งผลให้โลหิตขาดแคลน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จมน้ำผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือดตกค้างการรักษา เพราะไม่มีเลือดและสเต็มเซลล์นำมาใช้ในกระบวนการรักษา ซึ่งน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะผู้ป่วยบางรายที่ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เสียชีวิตได้</p>	